

รับ ราช การ ถนอม พระเศว พระคุณ สืบไป

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๒

ด้วย พระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ ข้าหลวงใหญ่ มณฑลพายัพ มี โบบอกมาว่า เจ้าสุริยวงษ์เสนา ยุทธิธรรมเมือง นคร ลำปาง มีความยินดี ขอ ถวาย ม้าผู้ดีขนาดสูง ๒ ศอก ๑๑ นิ้ว ม้า หิ้ง ไร่ สำหรับ ไร่ ใน ราช การ ที่ แขวง วัง เหนือ นั้น

กระทรวงมหาดไทย ได้นำความ กราบ มัง คม ทูต พระกรุณา ทราบฝ่าตของ ชุดีพระบาท แล้ว ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้รับ ม้า นั้น ไว้สำหรับ ราช การ ต่อไป

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๒

ด้วย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น มรุพงษ์ ศิริพัฒน์ ข้าหลวงพิเศษจัด ราช การ ตำแหน่ง ข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จ ราช การ มณฑล ปราจิณบุรี มีบอก มาว่า ท้องที่อำเภอเมือง ฉะเชิง เทรา คำนไต้ ซึ่ง ติด ต่อ กับ แขวง เมือง ชดบุรี นั้น ระยะทางห่างไกล จากที่ว่าการ อำเภอมาก ถ้ามีเหตุสำคัญเหตุ ชั้น จะ ระงับ ไม่ทัน จึง ขอ อนุญาต แบ่ง ท้อง ที่ อำเภอเมือง ฉะเชิง เทรา ตอนไต้ ตั้ง ขึ้น อีก อำเภอ หนึ่ง ตั้ง ที่ว่าการ อำเภอที่ตำบล สดนามจันทร์ ให้ นามว่า "อำเภอสดนามจันทร์" แล ว่า อำเภอ หัว ไทร มี ราษฎร แล การ งาน น้อยไม่จำ เปน ต้อง มี อำเภอ จึง ขอ ยก เลิก อำเภอ หัว ไทร

กระทรวงมหาดไทย ได้นำความ กราบ มัง คม ทูต พระกรุณา ทราบฝ่าตของ ชุดี พระบาท ทรงพระ กรุณา โปรดเกล้า ฯ พระราช ทาน พระบรม ราชานุญาต ให้ ตั้ง อำเภอ สดนามจันทร์ แล ให้ยกเลิกอำเภอ

หัว ไทร แล้ว

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๒

ด้วย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น มรุพงษ์ ศิริพัฒน์ ข้าหลวงพิเศษจัด ราช การ ตำแหน่ง ข้า หลวงเทศาภิบาลสำเร็จ ราช การ มณฑล ปราจิณบุรี มีบอก มาว่า อำเภอจี่มีที่ ดิน อยู่ที่ตำบล บ้านสดนามจันทร์ ท้องที่อำเภอเมือง ฉะเชิง เทรา เปน เนื้อ ที่ โดย กว้าง ตัน ตั้งแต่ กุวัด สดนาม จันทร์ ถึงคุนาอำเภอจี่ ๓ เส้น ๑๖ วา ๓ ศอก กว้างปลาย ตั้งแต่ กุวัด สดนาม จันทร์ ถึงคุนาอำเภอจี่ ๔ เส้น ยาว ตั้งแต่ ตำบล ถึง ที่ นา อำเภอจี่ ๔ เส้น เปนเนื้อ ที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๔ วา อำเภอจี่มีความยินดีขอ ถวายที่ดิน รายนี้ เปน ของ รัฐบาล เพื่อ ได้ปลูก สร้าง ที่ว่าการ อำเภอ สดนามจันทร์ต่อไป

กระทรวงมหาดไทย ได้นำความ กราบ มัง คม ทูตพระกรุณา ทราบฝ่าตของ ชุดีพระบาท ทรง พระ กรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้รับ ที่ รายนี้ ไว้ เปน ของ รัฐบาลสืบไปแล้ว

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร ศก ๑๒๒

ด้วย มีพระบรมราชโองการดำรัส เหนือเกล้า ฯ ตั้งว่า โน มณฑล บุรพพานั้น ได้ ทรง พระ กรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้เก็บเงินค่า ราช การ แก่คน ชาย ฉกรรจ์ แขวง เมือง พระ ตะบอง และ เมือง เดียม ราชู แล้ว ๒ เมือง แต่คน ชาย ฉกรรจ์ ใน แขวง เมือง ศรี โสภณ และ เมือง พนม ศก โน มณฑล เดียว กัน นั้น ยัง หา ได้เก็บเงิน ค่า ราช การ ไม่ เปน การ ไม่ เสมอหน้า กัน อยู่ บัดนี้ จึง ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัด เก็บเงินค่า ราช การ แก่ ชาย ฉกรรจ์